

ไทยนิควางแนวป้องกันภัยออนไลน์ บนไทยก้าวแข็งแกร่งรับเออีซี

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ ที เอช นิค โดเมนเนมสัญชาติไทย วางแนวทางป้องกันอาชญากรรมและความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ต หลังให้บริการมาครบ 25 ปี ระบุสถิติยอดจด .TH รวม 64,316 ชื่อ จัดสัมมนากระตุ้นเตือนคนไทยภายใต้แนวคิด “@25.TH ทบทวนอดีต พิจารณาปัจจุบัน ผลักดันอนาคต” มุ่งหวังวางโครงสร้างที่แข็งแกร่งให้กับวงการอินเทอร์เน็ตไทย กระตุ้นคนไทยได้มีตัวตนบนโลกออนไลน์ พร้อมก้าวสู่ทศวรรษต่อไปอย่างมีศักยภาพ

ดร.โคทม อาริยา ประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ THNICF เล่าย้อนหลังว่า ประเทศไทยมีโดเมนเนมสัญชาติไทยในชื่อ “ดอท ที เอช” หรือ .TH โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเป็นผู้ยื่นจดทะเบียน ตั้งแต่ปีพ.ศ.2531 ในระยะแรกโดเมน .TH ใช้เพื่อการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตในกลุ่มงานวิจัยภายใต้ชื่อเครือข่าย Thai Computer Science Network (TCSNET) และต่อมาได้ขยายตัวและไปยังกลุ่มภาครัฐ เอกชน องค์กรอื่นๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา .TH ได้

ให้บริการแก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนด้วยความเป็นกลาง ไม่แบ่งแยกว่าผู้ใช้งานจะเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใด

แนวทางการให้บริการโดเมน .TH อยู่ภายใต้การกำกับและเสนอแนะโดยตัวแทนจากภาคการศึกษา กลุ่ม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ภาคธุรกิจ องค์กรอิสระและภาครัฐ ซึ่งมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2550 เป็นหน่วยงานบริหารชื่อโดเมน .TH โดยไม่มุ่งเน้นแสวงหาผลกำไร สนับสนุนให้คนไทยได้มีตัวตนบนโลกออนไลน์ ส่งเสริมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและในระดับโลก ไปพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารทั้งระบบ 3G 4G ระบบเน็ตเวิร์ก และไวไฟ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ รวมถึงก้าวสู่การแข่งขัน



▲ ดร.โคทม อาริยา

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซีได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด

ดร.โคทม กล่าวต่อว่า มูลนิธิกำหนด นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่รัดกุม และป้องกันปัญหาอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จำนวนชื่อโดเมน .TH จึงเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยปราศจากปัญหา

การฟ้องร้องและแอบอ้างกรรมสิทธิ์ในชื่อโดเมน หลักการนี้ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความมีตัวตนของธุรกิจไทยที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ต และช่วยผลักดันโครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

นอกจากนี้มูลนิธิยังกำหนดจัดงานสัมมนาขึ้นภายใต้ชื่องาน “@25.TH ทบทวนอดีต พิจารณาปัจจุบัน ผลักดันอนาคต” ประกอบด้วยการเชื่อมโยงอดีต

สยามธุรกิจ

Siam Business
Circulation: 120,000
Ad Rate: 950

Section: การเงิน-ลงทุน/ไอที

วันที่: พุธ 12 - ศุกร์ 14 มิถุนายน 2556

ปีที่: 19

ฉบับที่: 1410

หน้า: 22(กลาง)

Col.Inch: 48.51

Ad Value: 46,084.50

PRValue (x3): 138,253.50

คลิป: ชาว-ต้า

หัวข้อข่าว: ไทยนิควางแนวป้องกันภัยออนไลน์บนไทยก้าวเชิงแกร่งรับเออีซี

ความเป็นมาของ .TH ในยุคแรก และการเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมกันผลักดันให้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเติบโตอย่างมีศักยภาพ หัวข้อหนึ่งในการเสวนานี้จะได้สรุปผลการจัดสัมมนา TH-Neutral NIX Workshop เพื่อให้เกิดการประสานงานให้มีศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเทศที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ มูลนิธิยังจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ DNSSEC เพื่อส่งเสริมผู้ดูแลระบบในองค์กรภาคธุรกิจ การเงิน และหน่วยงานราชการ ได้เข้าใจหลักการและแนวทางที่ทำให้ระบบชื่อโดเมนมีความมั่นคงปลอดภัยสูงขึ้น โดยเราได้บันทึกสถิติการเติบโตการจดโดเมนเนม .TH ตั้งแต่ปี 2540 ถึงเดือนมีนาคม 2556 โดยมีผู้จดทะเบียนรวมทั้งหมดจำนวน 64,316 ชื่อ

ทั้งนี้ ที เอช นิค มีข้อมูลเชิงสถิติการจดโดเมนเนมล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2556 แยกตามกลุ่มได้ ดังนี้ .co.th จำนวน 30,363 (47.21%), .in.th จำนวน 20,352 (31.64%), .go.th จำนวน 6,265 (9.74%), .ac.th จำนวน 6,225 (9.68%), .or.th จำนวน 1,051 (1.63%), .mi.th จำนวน 31 (0.05%), .net.th จำนวน 29 (0.05%)

